



ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(ดร.ทินกร นำบุญจิตต์)

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๑	ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา	วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารขงภูเฉลิม พระเกียรติ
๒	เผยแพร่เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (๒.๑) ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (๒.๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้า ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ (๒.๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนัก ดิจิทัลเพื่อการศึกษาใน ช่วงปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (๒.๔) ใบสมัคร ใบเสนอชื่อ และข้อมูลของผู้เข้ารับการ สรรหา (แบบ ๐๐๑ แบบ ๐๐๒ และแบบ ๐๐๓)	วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนราชการของ มหาวิทยาลัย - หน่วยงานของมหาวิทยาลัย - เว็บไซต์ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.cmru.ac.th - เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ www.cmru.ac.th
๓	การสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้สมัครยื่นใบสมัครและแบบข้อมูลของผู้เข้ารับ การสรรหา ตามแบบ ๐๐๑ และแบบ ๐๐๓ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใส่ซองปิดผนึก จำหน่ายของถึง “ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา”	วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันราชการ)	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการ และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๔	<p>การเสนอชื่อ</p> <p>บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้คนละหนึ่งชื่อ โดยเสนอชื่อด้วยตนเอง ตามแบบ ๐๐๒ และแบบ ๐๐๓ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใส่ซองปิดผนึกจำหน่ายของถึง “ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา”</p>	<p>วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.</p> <p>(ในวันราชการ)</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต.ชี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่</p>
๕	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖</p> <p>คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</p>	<p>วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๑๓.๐๐ น.</p>	<p>ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ</p>
๖	<p>ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาส่งเอกสาร</p> <p>(๑) ประวัติและผลงาน</p> <p>(๒) แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</p>	<p>ภายในวันที่</p> <p>๑๓ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๑๖.๓๐ น.</p> <p>(ในวันราชการ)</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต.ชี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่</p>
๗	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖</p> <p>ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด</p>	<p>วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๘.๐๐ น.</p>	<p>ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ</p>

ที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๘	ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ พิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้ได้จำนวนหนึ่งคน	วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิม พระเกียรติ
๙	การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงาน การดำเนินงานของกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัย และ นำเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ได้จากการสรรหาจำนวนหนึ่งชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนัก ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายและ แนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือวันอื่นใด ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ เป็นวันประชุม	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระ เกียรติ

หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

